



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID - 19) เพิ่มเติม สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการราชดำเนิน โดยได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ไว้แล้ว นั้น

เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ โดยให้พิมพ์หลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสารเพื่อนำมาแสดงในวันสอบ ทั้งนี้ หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวมายื่นแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒. ควรไปถึงสถานที่สอบ ก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการสอบแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดได้ จะประกาศให้ทราบโดยเร่งด่วน ทางเว็บไซต์ <http://www.nhrc.or.th> หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” หรือ <https://nhrc.thaijobjob.com> จึงขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ